

แวดวงการเงิน

■ ธนาคารกรุงเทพ แจ้งขอภัยในความไม่สะดวก กรณีบริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Mobile Banking) ขอปิดปรับปรุงระบบงานชั่วคราวในเช้าวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ระหว่างเวลา 01.30-07.00 น. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ลูกค้าไม่สามารถใช้งานบริการ Bangkok Bank Mobile Banking ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง (BIZ iBanking) และบริการอื่นๆ ยังใช้งานได้ตามปกติ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่บัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ 0-2645-5555 ■ “ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์” บอสใหญ่แห่ง บมจ.แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย หรือ PLANET ฝากบอกว่า หลังจากนำแผนงานต่างๆ ที่เคยใช้ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในรอบแรกมาปรับใช้ อาทิ การบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง ทำให้บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากการระบาดรอบใหม่มากนัก โดยการดำเนินธุรกิจยังเดินหน้าด้วยดี ขณะที่งานจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ระหว่างรอการประมูลหลายร้อยล้านบาทในปีนี้ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง และที่สำคัญในปีนี้ บริษัทจะมีข่าวดีให้ได้ติดตาม



ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์



สมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์

อีกด้วย ■ เสงๆ แบบไม่ต้องพึ่งดวง งานมาเพราะฝีมือล้วนๆ สำหรับบมจ.บิซซิเนสโซลูชันส์ (BIZ) ผู้นำทางด้านติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษาจัดเป็นอีกหนึ่งปีทองแห่งการส่งมอบงานล้านทะลกกว่า 2.3 พันล้านบาท แคมช่วงต้นปีนี้ บิ๊กบอส “สมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์” ยังแจกข่าวดีคว้งงานประมูลมาเติมอีก 329.7 ล้านบาท นี่เป็นเพียงน้ำจิ้มต้นปี ยังมีรอให้ดูอีกหลายโปรเจกต์ เห็นแบบนี้แล้วคงต้องเตรียม “จุดพลุ” รอกันแล้วละ ■ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. จัดอบรมหลักสูตร : Kaizen for All เปลี่ยนวิถีงานปรับวิธึคน เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ช่วยเพิ่มศักยภาพ เสริมแกร่ง SMEs ไทย โดยมีวิทยากร “ยุทธพงษ์ ศุภกร” ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม กรรมการตัดสินผลงาน Thailand Kaizen Award มาร่วมถ่ายทอด “Kaizen” ปรัชญาสไตล์ญี่ปุ่นที่ปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยเครื่องมือ E C R S ที่เป็นตัวช่วย ให้การทำงานรวดเร็ว สะดวกสบาย ลดเวลา ลดต้นทุน งานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครได้ที่ <https://bit.ly/3b7H64N> รับจำกัดเพียง 30 ที่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ 0-2265-4577, 4579, 4960 หรือ Call Center โทร.1357 ■

เขาวลัักษณ์ สมจิตรสกุล